

'ป่าไม้'สานเครือข่ายป้องกันไฟป่า

ASTVผู้จัดการรายวัน - "ป่าไม้" สานเครือข่าย-พันธมิตรป้องกันไฟป่า ตั้งประชาชนในท้องถิ่น ผูกอบรม ร่วมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ ร่วมสร้างเครือข่ายพันธมิตร ในการป้องกันรักษาป่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดฝึกอบรม "การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า"

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จังหวัดตาก โดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากร

อ่านต่อหน้า 8

'ป่าไม้'

ป่าไม้ของประเทศ มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การดำเนินการเป็นแบบรวมศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติ และนโยบายต่างๆ แต่ปัญหาทางด้านกฎหมาย กฎตัดไม้ทำลายป่าก็ไม่ได้ลดลง เพราะปัญหามาจากขาดความร่วมมือหรือการยอมรับจากประชาชน และแนวทางปฏิบัติมิได้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย จึงจำเป็นต้องหาแนวทางที่ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อที่ผู้กำหนดนโยบายจะได้สนองตอบต่อความต้องการได้ตรงประเด็น อันจะส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.) ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการป้องกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

การอบรมครั้งนี้กรมป่าไม้ได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ทำโครงการฝึกอบรมเน้นวิชาการในเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การเข้าถึงชุมชนเชิงบวก การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมไปถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการประชาสัมพันธ์การพูดในที่ชุมชน ซึ่งวิชาการความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มีประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายกับชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อันจะนำไปสู่การวางแผนและออกแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ■